

สิทธิพร เจนในเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

GOLD – ตัวที่เป็นขาลง(แปลกๆ)

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป...

ถ้าจะว่าไป เห็นการวิ่งของหุ้นในตลาด เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา อาจจะเริ่มมีอาการที่เรียกว่า ไร้เหตุผลกันก็ว่าได้นะครับ หลายๆ คนบอกว่า เริ่มหนักแล้ว หรือ เริ่มไม่แน่ใจ... เพราะหุ้นที่ขึ้นมา นั้น จะมีทั้งหุ้นเล็กๆ และหุ้นใหญ่ๆ แต่ถ้าเป็นหุ้นใหญ่ๆ พื้นฐานดีๆ วิ่งขึ้นไม่เท่าไรหรอกครับ หากว่าขึ้นเล็กๆ ที่พื้นฐานยังไม่ชัด ยังไม่ชัด หรือ บางทีเรียกหุ้นหน้าๆ กันนั้นแหละ เริ่มขึ้นมาพร้อมกับเขาด้วยนี่สิ บางท่านว่า ไม่มีเหตุผลเอาเสียเลย ขึ้นมากับเขาได้อย่างไร คนที่ซื้อ ทำไมไม่ไปซื้อหุ้นพื้นฐานดีๆ มีเงินจากไหน วิ่งเข้าหุ้นเล็กๆ หุ้นพื้นฐานไม่ดี หรือ หุ้นหน้าๆ เหล่านี้กัน... อาการนี้ บางท่านก็เลยออกทางแนวคิดไปว่า สงสัยจะลากมาเชือด ลากมาให้ยุว่น้ำลาย ใครเข้าไป ก็คงดอย อีกรอบได้กันล่ะ... แต่ก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งนะ ก็ถ้าตลาดหุ้นจะขึ้นในระลอกนี้จริงๆ จังๆ แล้วล่ะก็ อาจจะเป็นรอบที่ไร้เหตุผลในตัวหุ้นหลายๆ ตัวเลยก็ได้ เพราะถ้าขึ้นระลอกนี้ หรือ ขึ้นจริงๆ จังๆ แล้วนั้น จะเป็นการขึ้นในคลื่น 5 ซึ่งก็ตามนิสัยของคลื่น 5 อยู่แล้ว ที่จะเป็นคลื่นไร้เหตุผล หรือ คลื่นตื่นทอง นั่นเอง... ดังนั้น การขึ้น อาจจะยังทำให้نگลงหุ้นในตลาด หรือ รายย่อยอย่างเรา ท่านๆ เกิดอาการกลัวขึ้นมาได้เสมอ แล้วยิ่งกลัว ทำไมมันยิ่งขึ้นทำนองนั้น กว่าจะเกิดความกล้าขึ้นมา หันมาดูตลาดอีกที คราวนี้แหละครับ อาจจะผ่าน 1850+/- ไปแล้ว เรียกว่า ไป 1900 หรือ อาจจะเข้าใกล้ 2000 กันเลยทีเดียว แล้วเมื่อนั้นแหละ เวลาตลาดถึงคราวย่อ หรือ ถอยลงมามากครั้ง ความกล้าของนักลงทุน อาจจะเกิดขึ้นแบบมันใจมาก... เมื่อถึงคราวนั้น จะรู้ตัว ก็อาจจะดอยของจริง

ดูตามเกม...

กล่าวถึงตลาดเสียหนักแล้ว หรือ มองเกมง่ายๆ ไปหน่อย ดังนั้น จึงมาดูเกมของหุ้นในราคาต่ำๆ ที่กล่าวว่ายังเป็นเกมของช่วงขาลงอยู่ แม้จะขึ้นมาได้บ้างแล้ว แต่ก็น่าจะเล่นง่ายกว่า

แนวรับ : ... 7.60-7.50 หรือ **ไม่ต่ำกว่า 7.40** ไว้ก่อนเป็นดี

เป้าหมาย : ... เล่นสั้น **8.5-8.6** หรือ **อาจจะมีส่วน 9.00** เลยก็ได้

Price Chart...(GOLD)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น GOLD... จริงๆ ที่กล่าวว่า แปลกๆ นั้น เห็นเหมือนเห็นระดับราคาที่สูงไปต่ำๆ หรือ ก่อนการขึ้น จะผ่าน 7.00 นั้น ดูจำนวน Volume ที่เข้าซื้อขายของแต่ละวันแล้วนั้น ถือว่ามากอย่างน่าสงสัยนะครับ แล้วที่ น่าสงสัยก็คือ ราคาทำไมไม่ขึ้น ถ้าไม่อยากไล่ราคา แต่ก็น่าจะต้องมีการกดราคาเพื่อรีดหุ้นหรือเปล่า หรือ มีคนไล่ซื้อแล้ว แต่ก็มีคนขายใส่ให้หรือไม่ เลยขยับขึ้นช้า แต่หลังจากผ่านระดับ 7.20 ขึ้นมาได้ จำนวน Volume ไม่มากเท่ากับช่วงก่อนจะผ่าน 7.00 ขึ้นมาเลยนะ... โดยแบบนี้ อาจจะมีคนมองว่า ขึ้นแล้ว ไม่มี Volume หนักแล้ว แต่ถ้ามองในมุมกลับกัน เก็บของไปได้จนครบแล้ว การขึ้น ก็ไม่จำเป็นจะต้องเอาของมาวางช่วงนี้ก็ได้

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคย์ เอเชียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะหรือให้คำแนะนำแก่การซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน